

Số: 235/BC-BCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương
(Tài liệu phục vụ Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ thẩm định)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, Chính phủ quy định Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) được thành lập từ năm 1957 với nhiệm vụ giúp Chính phủ xây dựng và tổ chức, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách QLTT, chống đầu cơ, tích trữ hàng hóa. Từ năm 1995 đến nay, lực lượng QLTT được tổ chức và kiện toàn lại theo Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT thành một lực lượng chuyên trách, thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước. Đến năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT, trong đó giao thêm cho lực lượng QLTT chức năng thanh tra chuyên ngành thương mại, mở rộng phạm vi kiểm tra việc tuân thủ pháp luật đối với các

hoạt động công nghiệp, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên thị trường. Theo đó, hệ thống QLTT được tổ chức làm 03 cấp, không theo mô hình ngành dọc gồm: (i) ở trung ương có Cục QLTT thuộc Bộ Công Thương; (ii) ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) có 63 Chi cục QLTT thuộc Sở Công Thương; (iii) ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc liên huyện (sau đây gọi tắt là cấp huyện) có 681 Đội QLTT trực thuộc Chi cục QLTT cấp tỉnh.

Ngày 08/3/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh QLTT số 11/2016/UBTVQH13 quy định lực lượng QLTT được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo nguyên tắc tập trung, thống nhất. Tiếp đến, ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Tại Nghị định này, Chính phủ quy định thành lập Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương. Trên cơ sở đó, ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương. Theo Quyết định này, Tổng cục QLTT là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật.

Tổng cục QLTT được tổ chức theo mô hình ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, biên chế được giao năm 2023 của toàn lực lượng là 5.188 công chức và 812 hợp đồng lao động.

1. Kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

1.1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương, Tổng cục đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng QLTT cả nước về công tác kiểm tra, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ - thương mại trên thị trường, đặc biệt vào các năm 2019, 2020, 2021 khi mà các dịch bệnh diễn biến phức tạp

như dịch tả lợn châu Phi, Covid-19 hay vào năm 2022 khi mặt hàng xăng dầu có nhiều diễn biến bất thường. Tổng cục đã triển khai nhiều đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội. Bình quân mỗi năm Tổng cục đã trực tiếp ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc toàn lực lượng xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, yêu cầu toàn lực lượng làm tốt công tác quản lý địa bàn, chú trọng kiểm tra, xử lý các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng nhập lậu, hàng giả, hàng gian lận thương mại, kém chất lượng, công tác niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý, đặc biệt là đối với mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm, trang thiết bị y tế. Đồng thời, yêu cầu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về các lĩnh vực trong hoạt động thương mại đối với các cơ sở kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sai phạm của các đối tượng trong hoạt động kinh doanh, bình ổn thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.

1.2. Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về QLTT

a) Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư quy định chi tiết về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức QLTT; nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra của lực lượng QLTT và các Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động công vụ, kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT. Các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính có quy định thẩm quyền xử phạt của các chức danh QLTT cũng đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Trải qua 05 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung có thể thấy các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện Quyết định đã được ban hành và sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật về vị trí, chức năng, tổ chức, hoạt động của lực lượng QLTT; cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; bảo đảm hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng QLTT cũng như đòi hỏi của thực tiễn quản lý, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng công tác đấu tranh

phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước, góp phần quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng QLTT, tính đến hết năm 2022, đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới theo hướng quy định chặt chẽ, công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; gắn chặt trách nhiệm, nghĩa vụ với thẩm quyền của công chức thi hành công vụ; tăng cường trách nhiệm giải trình và đề cao vai trò kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của công chức trong thực thi công vụ. Cùng với những quy định pháp luật mở rộng thẩm quyền của các chức danh QLTT¹, các quy định pháp luật về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã hình thành một khung khổ pháp lý chặt chẽ bảo đảm cho việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật trong thực thi công vụ của công chức QLTT.

b) Việc xây dựng, trình phê duyệt và triển khai các Đề án

** Về Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh trực thuộc Tổng cục*

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg nêu trên, ngày 09/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2403/QĐ-BCT thành lập Tổ soạn thảo Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh trực thuộc Tổng cục QLTT. Ngày 27/8/2019, Bộ Công Thương có văn bản số 6337/BCT-QLTT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép Bộ Công Thương trình Đề án vào tháng 12/2019. Ngày 10/9/2019, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8115/VPC-TCCV thông báo Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh thời gian trình dự thảo Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh sang tháng 12 năm 2019.

Bộ Công Thương giao Tổng cục QLTT lấy ý kiến góp ý của Cục QLTT các tỉnh, thành phố (văn bản số 2442/TCQLTT-TCCB ngày 26/11/2019) đối với việc thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh; đồng thời giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Cục QLTT cấp tỉnh. Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương có Tờ trình số 9924/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ về Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh trực thuộc Tổng cục QLTT. Ngày 27/12/2019, Văn phòng Chính phủ có

¹ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đã bổ sung thêm một số chức danh có thẩm quyền xử phạt thuộc lực lượng QLTT; thẩm quyền xử phạt cụ thể của một số chức danh cũng được quy định tăng thêm về mức phạt tiền, thẩm quyền tịch thu, thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính. Các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đã được Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền xử phạt trên nhiều lĩnh vực cho các chức danh QLTT.

Phiếu báo số 2013/PB-VPCP gửi Bộ Công Thương thông báo về hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đối với Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh. Căn cứ Thông báo của Văn phòng Chính phủ và Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, ngày 02/3/2020, Bộ Công Thương có văn bản số 1376/BCT-TCQLTT gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (38 UBND tỉnh, thành phố có liên quan đến Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh) xin ý kiến đối với Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh trực thuộc Tổng cục QLTT. Bộ Công Thương đã tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của UBND các tỉnh, thành phố về Đề án thành lập 19 Cục QLTT liên tỉnh và hoàn thiện lại dự thảo Đề án. Hiện nay, xuất phát từ thực tế hoạt động của lực lượng QLTT, kiến nghị của UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Công Thương tiếp tục báo cáo Thủ tướng về nội dung Đề án và trình kèm theo tài liệu của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

* Về Chiến lược phát triển lực lượng QLTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020, Bộ Công Thương được Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng “Chiến lược phát triển lực lượng QLTT giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã tổ chức xây dựng Chiến lược: Dự thảo lần 1 của Chiến lược được Tổng cục QLTT xây dựng và ban hành văn bản số 2726/TCQLTT-THKHTC ngày 20/12/2019 gửi xin ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Tổng cục để xây dựng dự thảo lần 2. Dự thảo lần 2 của Chiến lược được Tổng cục ban hành văn bản số 380/TCQLTT-THKHTC ngày 02/3/2020 gửi xin ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ để xây dựng dự thảo lần 3. Dự thảo lần 3 của Chiến lược được Tổng cục báo cáo Bộ ban hành Công văn số 1203/BCT-TCQLTT ngày 24/02/2020 gửi các Bộ ngành, địa phương để tiếp thu, giải trình xây dựng dự thảo 4. Trên cơ sở giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ ngành, địa phương, Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo 5 của Chiến lược. Ngày 30/3/2020, Bộ Công Thương có Tờ trình số 2266/TTr-BCT gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược. Ngày 24/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 3296/VPCP-TCCV gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ đề nghị có ý kiến góp ý bổ sung đối với dự thảo Chiến lược. Trên cơ sở góp ý của 02 Bộ trên, Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo 6 của Chiến lược. Ngày 30/11/2020, Bộ Công Thương có công văn số 9167/BCT-TCQLTT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chiến lược. Ngày 08/12/2020, Văn phòng Chính phủ có Phiếu báo số 2048/PB-VPCP về việc tiếp tục hoàn thiện Chiến

lược, Tổng cục đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện Chiến lược. Tiếp đó, ngày 18/01/2023, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 343/VPCP-TCCV đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Chiến lược.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QLTT

Tổng cục đã tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến các quy định có liên quan đến hoạt động của lực lượng QLTT như các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành; biên soạn sách, xây dựng các chuyên mục tìm hiểu Pháp lệnh QLTT 2016, đưa tin trên báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình ở trung ương và địa phương, trên Internet; giải đáp, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình triển khai thi hành Pháp lệnh QLTT². Tổng cục cũng chú trọng đến công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ liên quan tới công tác QLTT; đã tổ chức trên 120 đợt tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về QLTT cho đối tượng cá nhân, tổ chức kinh doanh và công chức QLTT trên địa bàn cả nước³. Đồng thời, Tổng cục QLTT cũng đã kịp thời có các văn bản trao đổi, hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến công tác QLTT cho các Bộ ngành và địa phương⁴.

Tại các địa phương, công tác phổ biến, tuyên truyền được Cục QLTT cấp tỉnh phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai Pháp lệnh QLTT và các văn bản hướng dẫn đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức như: xây dựng các chuyên mục pháp luật về QLTT phát trên đài truyền thanh, truyền hình; mở các chuyên trang, chuyên đề và tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về QLTT; phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về QLTT nhằm nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh và cán bộ, công chức đối với các quy định của pháp luật về QLTT.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng, trên địa bàn cả nước, Tổng cục QLTT và các Cục QLTT cấp tỉnh thường xuyên lồng ghép

² Công Thông tin điện tử Tổng cục QLTT đã cập nhật và đăng tải hàng nghìn bài viết về hoạt động của lực lượng QLTT trong cả nước; Phối hợp phát sóng Chương trình “Thật và Giả” vào 17h30 thứ 7 hàng tuần trên VTV1 và Chương trình “Tuyên chiến với gian lận thương mại” trên VOV.

³ Đã tổ chức 12 đợt tập huấn tập trung; hỗ trợ triển khai công tác tập huấn, tuyên truyền pháp luật hằng năm do các Cục QLTT cấp tỉnh chủ trì dành cho đối tượng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và công chức QLTT.

⁴ Hằng năm, Tổng cục QLTT trung bình phát hành khoảng từ 140 đến 160 văn bản trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ theo yêu cầu của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân.

tuyên truyền pháp luật và các văn bản hướng dẫn vào trong các ngày kỷ niệm như Ngày Phòng chống hàng giả - hàng nhái (29/11), Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), tháng hành động vì an toàn thực phẩm.

Về công tác bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về QLTT và công tác quản lý thi hành pháp luật về QLTT: hầu hết các địa phương đã cử công chức tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về QLTT và công tác quản lý thi hành pháp luật về QLTT do Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT hoặc các Cục QLTT cấp tỉnh chủ trì tổ chức. Bên cạnh đó, một số địa phương đã chủ động tổ chức các hội nghị triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ với sự tham gia của các báo cáo viên của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT.

1.4. Về công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính

a) Công tác thanh tra chuyên ngành của lực lượng QLTT

Trong giai đoạn 2018-2023, Tổng cục QLTT đã tiến hành 1.034 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả thanh tra đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính đối với 471 tổ chức, cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 24.300.159.000 đồng.

Năm	Số vụ thanh tra chuyên ngành	Số quyết định xử phạt đã ban hành	Số tiền phạt VPHC (Đơn vị: 1.000 đồng)
2018	252	102	2.562.480
2019	151	52	1.594.740
2020	164	55	1.750.000
2021	135	70	2.442.680
2022	222	110	5.050.490
9 tháng 2023	110	82	10.899.769
Tổng	1.034	471	24.300.159

Nhìn chung, các vụ việc thanh tra chuyên ngành đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật góp phần quan trọng trong bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn cả nước. Tỷ lệ phát hiện vi phạm hành chính so với tổng số vụ việc thanh tra chuyên ngành ngày càng tăng. Đa số đối tượng thanh tra đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

Công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị nêu trong các kết luận thanh tra đều được thực hiện nghiêm túc. Phương thức, cách tiến hành thanh tra được đổi mới, nâng cao nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra chuyên ngành. Thông qua việc tiến hành thanh tra, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh được tăng cường mạnh mẽ.

b) Tình hình thực hiện hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Trong giai đoạn 2018 đến tháng 9 năm 2023, tổng số vụ việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của lực lượng QLTT là 557.156 vụ việc, tổng số vụ việc bị xử phạt vi phạm hành chính là 353.333 vụ việc. Số liệu cụ thể qua các năm được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

Năm	Số vụ kiểm tra	Số vụ việc xử lý			Kết quả xử lý vi phạm hành chính (Đơn vị: 1.000 đồng)		
		Số vụ xử phạt VPHC	Số vụ chuyển n truy cứu TNHS	Số vụ chuyển UBND các cấp xử phạt	Số tiền xử phạt VPHC	Giá trị tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu	Trị giá tang vật, phương tiện bị tiêu hủy/chuyển giao
2018	155.148	91.867	70	1.942	376.121.284	112.743.417	187.560.281
2019	128.597	76.498	92	2.183	363.382.710	76.054.528	161.588.369
2020	96.058	57.207	106	2.111	259.875.150	104.918.461	194.646.941
2021	68.097	43.053	126	505	204.154.384	78.444.322	125.545.490
2022	70.722	43.898	127	479	305.742.898	184.257.102	125.898.536
2023	56.534	40.810	143	380	314.277.708	150.925.633	100.865.640
Tổng	575.156	353.333	664	7.600	1.823.554.134	707.343.463	896.105.257

Nhìn chung công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại tại thị trường trong nước của lực lượng QLTT thực hiện đúng pháp luật; các hành vi vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy định, góp phần bảo vệ trật tự quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đã hỗ trợ tích cực cho việc đánh giá chính xác mức độ tuân thủ pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động thương mại phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Qua hơn 05 năm thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT đã được phát huy hiệu quả vượt bậc so với Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của QLTT và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP. Hoạt động của lực lượng QLTT đã có nhiều chuyển biến tích cực, rõ rệt về hiệu quả hoạt động, lan tỏa đến đời sống kinh tế xã hội nói chung và công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói riêng; xuất hiện nhiều điểm sáng về hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thông qua sự chuyển biến tích cực tình hình thị trường, thể hiện trên một số khía cạnh sau:

- Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm được chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách tập trung, xuyên suốt, thống nhất trên cả nước; tình trạng manh mún, cắt khúc, thiếu đồng bộ trong công tác đấu tranh phòng, chống và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại giữa trung ương với địa phương và giữa các địa phương với nhau đã được khắc phục. Kết quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên phạm vi toàn quốc được cải thiện theo hướng toàn diện, hiệu quả; những diễn biến đột xuất, phức tạp của thị trường phát sinh trong các thời điểm, tại các địa bàn khác nhau trên cả nước đã được chỉ đạo giải quyết nhanh chóng, kịp thời với kết quả tích cực.

- Hoạt động thu thập thông tin, giám sát, thẩm tra, xác minh, phối hợp, điều động lực lượng QLTT tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm vi phạm pháp luật có tổ chức với phương thức hoạt động tinh vi diễn ra trên nhiều địa bàn trên toàn quốc có những chuyển biến rõ nét. Công tác phối hợp trao đổi thông tin về đối tượng, hành vi vi phạm hành chính giữa các đơn vị trong Tổng cục đã phát huy hiệu quả, tránh bỏ sót đối tượng và hành vi vi phạm, việc áp dụng pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm được thống nhất trong toàn lực lượng, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính của Tổng cục QLTT. Công tác xử lý tang vật, hàng hóa vi phạm hành chính được thống nhất trong toàn lực lượng, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường tại Việt Nam và với các nước, đặc biệt là các nước có chung biên giới, trong việc chia sẻ thông tin, hỗ trợ xác minh đối tượng, xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động v.v.. được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả công tác dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng triển khai kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm được nâng cao gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ.

Nhiều vụ việc vi phạm phức tạp, có quy mô lớn, có tính chất liên tỉnh đã được chỉ đạo, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời góp phần tích cực bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội⁵.

- Những chuyên biên tích cực theo hướng chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại và minh bạch trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là trong giai đoạn 2019-2022 đã nâng cao vị thế, vai trò, hình ảnh của lực lượng

⁵ Lực lượng QLTT đã tấn công được vào nhiều điểm nóng, đường dây, ổ nhóm về hàng giả, hàng lậu lớn mà trước đây chưa bao giờ làm được. Trong đó, có một số vụ việc nổi bật như: 02 Trung tâm thương mại bán hàng giả tại Móng Cái, Quảng Ninh; kiểm tra, xử lý các điểm nóng về sản xuất và kinh doanh hàng giả tại thành phố Hà Nội và tại Thành phố Hồ Chí Minh; kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, các kho, cửa hàng bán hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới, gian lận xuất xứ hàng hóa "made in Việt Nam"; vụ việc kiểm tra, xử lý 3.108 chai rượu nhập lậu tại tỉnh Quảng Bình; vụ việc 02 xe container chứa hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Hà Nội ngày 30/12/2019; chuyển Cơ quan điều tra xem xét xử lý 03 vụ việc liên quan đến vi phạm về C/O tại các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Vĩnh Phúc; Chuyển án 117-D của Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu đường tại An Giang và các tỉnh lân cận. Lực lượng QLTT đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý nhiều vụ việc lớn, nổi cộm, tấn công, triệt phá các đường dây ổ nhóm như: xử lý tổng kho buôn lậu hơn 10.000m² tại 145 Hoàng Diệu, thành phố Lào Cai; kiểm tra tạm giữ hàng chục nghìn xuất bản phẩm và sách giáo khoa không rõ nguồn gốc tại Hà Nội; thu giữ 36.000 viên hồng phiến và 04 kg ma túy tổng hợp tại Hà Tĩnh; phát hiện gần 1 triệu khẩu trang y tế do Việt Nam sản xuất không hóa đơn, chứng từ tại Quảng Bình; kiểm tra xưởng sản xuất 2.000m² sản xuất khẩu trang và gia công găng tay cao su có dấu hiệu đã qua sử dụng với số lượng lớn tại Hòa Bình; tổ chức kiểm tra, xử lý các điểm nóng và kinh doanh hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Square, chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh), chợ Ninh Hiệp - huyện Gia Lâm, quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội), phát hiện 24 tấn nội tạng lợn bị nhiễm vi khuẩn dịch tả lợn Châu Phi tại Hải Phòng; phát hiện tụ điểm phân loại, sơ chế găng tay y tế Bình Dương... Nhiều vụ việc điển hình vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại tại các địa phương như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, An Giang, Bình Dương, Hà Tĩnh, Thanh Hóa... đã được lực lượng QLTT phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Năm 2021, nhiều vụ việc lớn, phức tạp đã được lực lượng QLTT và lực lượng Công an phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm như: tấn công, triệt phá kho hàng 13.726 cái túi xách, ví các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Hermes, Gucci, LV, Yves Saint Laurent, Dior tại Nam Định; kiểm tra, xử lý 08 kho hàng, cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại Tp. Hà Nội, Hưng Yên, tạm giữ khoảng 40 tấn hàng gồm 123.425 sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang, hàng gia dụng và rượu; Một số vụ việc đã chuyển cơ quan công an, như: tạm giữ trên 4 triệu sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, trị giá trên 17 tỷ đồng tại Bắc Ninh; vụ việc 21 bãi than có dấu hiệu vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố, bắt tạm giam một số đối tượng để điều tra; kiểm tra, phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm đối với lô hàng tấm tế bào quang điện có số lượng và giá trị ước tính tổng trị giá hàng hóa khoảng trên 100 tỷ đồng tại Bắc Giang; kiểm tra, phát hiện vụ việc vận chuyển 4.500 kg sản phẩm động vật (nằm lợn) không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị 810 triệu đồng tại Hà Tĩnh; phát hiện xe ô tô được cấp giấy phép "luồng xanh" (ưu tiên hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19) vận chuyển khoảng 7 tấn nằm lợn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại Hà Nội; phát hiện 7,5 tấn lòng lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Hải Phòng; kiểm tra xưởng sản xuất và kho chứa, thu giữ 28.000 sản phẩm sa tế có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vụ việc phát hiện 17.000 khẩu trang giả nhãn hiệu 3M tại Hà Nội; thu giữ gần 90.000 sản phẩm vật tư y tế, 65.000 viên thuốc trị cảm có dấu hiệu nhập lậu và vụ việc kiểm tra, tạm giữ: 9.600 chiếc khẩu trang 3M-1860 giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ, 2.057 cái van điều áp bình oxy, 13 máy tạo oxy là do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 73.100 ống kim tiêm các loại giả xuất xứ tại TP Hồ Chí Minh.